

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

Số: **98** /CT-CBTT

V/v giải trình nguyên nhân thay đổi một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 04 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần X20 xin giải trình về nguyên nhân số liệu kết quả sản xuất kinh doanh trên báo cáo của kỳ công bố có thay đổi trên 10% so với báo cáo cùng kỳ năm trước và nguyên nhân số liệu kết quả sản xuất kinh doanh lũy kế từ đầu năm trong báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 đã công bố có thay đổi trên 5% so với báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán như sau:

Về chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và giá vốn hàng bán:

Năm 2019, một số hợp đồng lớn liên quan đến sản xuất hàng Quốc phòng bắt đầu được ký và thực hiện theo hình thức gia công. Theo đó, so với năm 2018, chỉ tiêu này giảm do doanh thu và giá vốn năm 2019 được ghi nhận chủ yếu dựa trên giá gia công, không bao gồm chi phí nguyên vật liệu.


So với báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 đã công bố, chỉ tiêu doanh thu bán hàng và chỉ tiêu giá vốn hàng bán thay đổi do những nguyên nhân sau: điều chỉnh giảm đồng thời doanh thu và giá vốn đối với phần phí bảo trì nhà chung cư; điều chỉnh tăng giá vốn hàng bán do Kiểm toán xác định lại giá vốn hàng bán trong năm.

Về chỉ tiêu doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính: Năm 2019, do có một số hợp đồng sản xuất hàng đấu thầu, tiến độ ứng vốn của đối tác chưa kịp thời nên để phục vụ sản xuất đảm bảo kịp tiến độ giao hàng, Công ty phải huy động toàn bộ vốn hiện có và phải vay vốn từ ngân hàng. Theo đó, so với năm 2018, lãi tiền gửi ngân hàng giảm nhưng chi phí lãi vay tăng, dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm.

Về chỉ tiêu chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do hạch toán bổ sung khoản chi phí thuê đất tại khu công nghiệp Hòa Xá và hạch toán bổ sung khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Ngoài các nguyên nhân trên, năm 2019, vật tư của một số đơn hàng xuất khẩu được cung ứng theo chỉ định của khách hàng không được cung cấp theo đúng tiến độ, dẫn đến năng suất giảm cũng là một nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần X20 kính giải trình lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội về sự biến động của các chỉ tiêu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, L04.

